

ที่ IRS.002/2565

วันที่ 28 มีนาคม 2565

เรื่อง รายงานการขายเงินลงทุนใน บริษัท VGI Global Media (Malaysia) Sdn.Bhd. และ Trans.Ad Malaysia Sdn.Bhd.
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 9/2564-65 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. อนุมัติให้บริษัทฯ ขายเงินลงทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน VGI Global Media (Malaysia) Sdn.Bhd. (“VGIM”) ซึ่งประกอบธุรกิจการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น (Holding Company) จำนวน 90,019,033 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ให้กับ นายสุภาพ วงษ์จินดา ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ในราคา 1 ริงกิต (หรือประมาณ 8.063 บาท) ซึ่งราคาตามมูลค่าทางบัญชี (Book value) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของ VGIM มีมูลค่าเท่ากับ -11.88 ล้านริงกิต (หรือประมาณ -95.19 ล้านบาท) โดยภายหลังการขายหุ้นดังกล่าวจะทำให้ VGIM สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
2. อนุมัติให้บริษัท ทรานส์ แอด โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ขายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ใน Trans.Ad Malaysia Sdn.Bhd. (“TAM”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการด้านการออกแบบและติดตั้งระบบการแสดงผลสื่อผสม (Multimedia Display System) เช่นจอ LED รวมถึงระบบควบคุมเนื้อหาและจัดการสื่อ พร้อมติดตั้งระบบเชื่อมต่อเพื่อส่งการและเก็บข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตและระบบกล้องวงจรปิด เพื่อการโฆษณา จำนวน 500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ให้กับ นายสุภาพ วงษ์จินดา ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ในราคา 8.06 ล้านริงกิต (หรือประมาณ 65 ล้านบาท) ซึ่งหุ้นทั้งหมดบริษัทฯ ที่ถืออยู่ในTAM มีราคาตามมูลค่าทางบัญชี (Book value) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีมูลค่าเท่ากับ -13.08 ล้านริงกิต (หรือประมาณ -104.81 ล้านบาท) โดยภายหลังการขายหุ้นดังกล่าวจะทำให้ TAM สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 24 มีนาคม 2565 ที่ 1 ริงกิต เท่ากับ 8.063 บาท


ทั้งนี้ ธุรกรรมการขายเงินลงทุนใน VGM และธุรกรรมการขายเงินลงทุนใน TAM เป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ

จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ที่มีขนาดรายการรวมสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเมื่อนับรวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ เท่ากับร้อยละ 0.794 จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (“งบการเงิน”) ดังนั้น ธุรกรรมการขายเงินลงทุน ทั้ง 2 รายการของบริษัทฯ จึงเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งมีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

หลังจากบริษัทขายเงินลงทุนดังกล่าวไปแล้ว บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างความแข็งแกร่ง โดยจะหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิด MACO New Version และด้วยเงินสดที่มีอยู่ จะทำให้บริษัทฯ สามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ของผลการดำเนินงานส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียในอนาคต โดยปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจสื่อต่างประเทศเช่น ในประเทศเวียดนาม และสิงคโปร์ เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช
เลขานุการบริษัท